



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

## บรรดาเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญกระทรวงกลาโหมเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 3 /Sep/ 2016

เข้าวันพุธที่ผ่านมา (31 สิงหาคม) สุขชัยยะห์หรือหม่อมโคมัยนี(รฎ) เป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานแห่งความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมและกองทัพติดอาวุธของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในการนี้ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าในการเยี่ยมชม ผลงานด้าน เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ องค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นผลผลิตของความเพียรพยายาม และนวัตกรรมจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยภายในประเทศ และผลงานโดยตรงต่อการเพิ่มความสามารถในการรบของกองกำลังติดอาวุธ

ในนิทรรศการครั้งนี้ได้มีการแสดงผลงานแห่งความความสำเร็จในการออกแบบและการผลิตของระบบการป้องกันต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องมือของอาวุธที่ทันสมัย "จรวด" "เรดาร์" "อุปกรณ์เครื่องมือทางทะเล" "แสง" "เกราะ" "อากาศยานไร้พลขับ" และ "ศูนย์การสื่อสาร"

รายงานถึงขีดความสามารถและศักยภาพในระบบการผลิตและชิปนาวิคป้องกันใน "พิสัยใกล้ กลางและพิสัยไกล" นั้นคือส่วนแรกของการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้

"การประเภทของเรือพื้นผิวโซนาร์ขั้นสูง" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกลาโหมก็เป็นอีกบุญหนึ่งที่มีปัญหาการทหารสูงสุดของสามเหล่าทัพได้เยี่ยมชม

ระบบเรดาร์ในชนิดต่างๆ "การดูแลควบคุมของการลาดตระเวน และการควบคุมไฟฟฟ้าและแสง" คือส่วนถัดไปของบุญนิทรรศการ ซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมได้อธิบายและรายงานถึงระบบเรดาร์ป้องกันและชิปนาวิคป้องกัน "Bavar 373" ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ซึ่งระบบชิปนาวิคดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่าจากต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายกัน

"ระบบพื้นเมืองของการดำเนินงานของกองกำลังติดอาวุธ" "มัลแวร์คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยและการป้องกันชาติ" "การสื่อสารในพิสัยไกลและระบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูง" "การพัฒนาดาวเทียม, " อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สงครามขั้นสูง" และ "ชิปนาวิคไหล่ยิ่ง" เป็นอีกผลงานหนึ่งในความสำเร็จที่มีการจัดแสดงและรายงานให้กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ส่วนในขุมอื่นๆของนิทรรศการ มีการจัดแสดงผลงานความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น ในด้าน " การเพิ่มความแม่นยำในการยิงชิปนาวิคการป้องกัน "

หลังจากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามก็ได้กล่าวถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกลาโหม โดยถือว่า การเพิ่มศักยภาพใน "ด้านการป้องกันและรุก" เป็นสิทธิอันชอบธรรมและศักดิ์แห่งประเทศ และได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ว่าเป็นโลกที่มีมหาอำนาจ "ผู้ครอบงำและมีศีลธรรมและคุณธรรม มโนธรรมและความเป็นมนุษย์ที่ต่ำสุด" เป็นผู้มีอำนาจปกครอง และไม่มีการลังเลใดๆในการรุกรานประเทศอื่นๆและการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์แม้แต่ผู้น้อย ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการป้องกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะตราบไคที่มีมหาอำนาจเหล่านี้ ไม่สัมผัสเห็นศักยภาพและอำนาจของประเทศ ก็จะไม่มีความสงบสุขและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า

การที่ได้เข้าชมนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและมีความสุขและพอใจ และกล่าวถึงเหตุผลในความสุขครั้งนี้ว่า

นอกจากจะได้เห็นบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันของเพิ่มปัจจัยอำนาจของประเทศแล้ว ยังได้เห็นกองกำลังที่มีความรอบรู้ นักวิจัย นักค้นคว้าทดลอง

ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและด้วยความเชื่อและความศรัทธาอันได้สร้างความสุขและปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การดำรงอยู่ของกองกำลังดังกล่าวและองค์ประกอบต่างๆในอุตสาหกรรมการป้องกันของประเทศนั้น สมีอนเป็นอันภูมิคุ้มกันที่ล้ำค่าและไม่อาจประเมินราคาได้

دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

จากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้อธิบายถึงเหตุผลว่าในการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มและขยายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ว่า ในสถานการณ์ที่มหาอำนาจผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลก

ได้ก้าวร้าวและท้าทายอำนาจของพวกเขาและไม่เห็นความเมตตาและความปรานีใดจากพวกเขาเลย

และมีการจูงใจโจมตีโรงพยาบาลของรัฐและงานแต่งงานภายใต้ข้ออ้างของการต่อสู้การก่อการร้าย

อีกทั้งได้ทำการกระเบิดสังหารผู้บริสุทธิ์อีกหลายร้อยคน และไม่มีองค์การใดหรือหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบต่อ

ดังนั้นจึงเพิ่มความสามารถในการป้องกัน เพื่อให้บรรดาอันตรายลึกลับที่พวกเขาถูกคุกคาม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ทั้งนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรามรขอบเขตจำกัด

และอาวุธเคมีเช่นอาวุธทำลายล้างสูงและอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักความเชื่อทางศาสนา

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่าย่ำว่า การสั่งห้ามอาวุธเคมีนั้นเฉพาะการรุกรานเท่านั้น

แต่การพัฒนาด้านการป้องกันจากการถูกโจมตีทางเคมีนั้นสามารถกระทำได้โดยไม่มีปัญหา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า นอกเหนือจากข้อจำกัดเหล่านี้แล้ว

ในทุกภาคส่วนที่เหลือก็ไม่มีลิมิตและไร้ขีดจำกัดใดๆในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและการทหาร

และความเจริญก้าวหน้าในภาคส่วนนี้เป็นหน้าที่ภาคบังคับ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและความละเอียดอ่อนของเอเชียตะวันตกและ ความปลอดภัยของมหาอำนาจผู้ครอบงำ ว่า เพื่อปกป้องความมั่นคงของประชาชาติ ประเทศชาติและอนาคตแล้ว

นอกเหนือจากการพัฒนาในด้าน การป้องกันแล้ว ยังต้องพัฒนาขีดความสามารถในการรุกอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงความไม่พอใจของมหาอำนาจผู้ครอบงำ

กรณีทีอิหร่านสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการป้องกันจากบางประเทศ ว่า

อำนาจเหล่านี้จะอ้างว่าเป็นผู้มีอำนาจทางศีลธรรมและมีสติปัญญา โดยเฉพาะมีการพูดถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมของบาง ประเทศที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิครอบครองอาวุธและเครื่องมือการป้องกัน ในขณะที่ตัวเองยังไม่เคยยึดมั่นในจริยธรรมใด ๆเลย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า

รัฐบาลอเมริกาที่ขาดอำนาจทางศีลธรรมไม่มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และกล่าวเสริมว่า

ไม่ว่าพรรคที่ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศอเมริกาในปัจจุบัน หรือพรรคคู่แข่งที่เคยเป็นอดีตรัฐบาลมาก่อนหน้านี้

ซึ่งทั้งสองไม่มีศีลธรรมใด ๆเลย เพราะทั้งสองพรรคได้ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลอเมริกายุคปัจจุบัน คือ

"สร้างเครือข่ายก่อการร้ายที่เป็นอันตรายที่สุด" และกล่าวย่ำว่า

รัฐบาลชุดปัจจุบันของอเมริกาให้ภาพภายนอกใจมดีและกล่าวหากลุ่มก่อการร้าย และกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ

ที่ได้รับการยกเว้นซึ่งหมายความว่านโยบายการปกครองที่เหนือศีลธรรมและคุณธรรม

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า รัฐบาลอเมริกาก่อนหน้านี้ยังเป็นผู้สังหารโหดและก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง ในอิรักและอัฟกานิสถาน

โดยที่ผู้บริสุทธิ์นับล้านคนถูกฆ่าตายและแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอิรักนับพันคนถูกกลุ่มนักฆ่า "แบล็กวอเตอร์"

ไล่ล่าและจับสังหาร

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำว่า

ดังนั้นทั้งสองพรรคที่สำคัญในอเมริกาในแง่ของศีลธรรมและคุณธรรมนั้นไม่มีความแตกต่างอันใดเลย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า เรากำลังเผชิญหน้ากับรัฐบาลเช่นนี้ของอเมริกา และการที่เราคิดและจินตนาการว่า

ด้วยการเจรจาจะสามารถบรรลุความเข้าใจและร่วมมือกันได้นั้นเป็นความคิดที่ผิด

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า การที่ข้าพเจ้ายืนยันที่ไม่ให้เจรจากับอเมริกาก็เนื่องจากเหตุผลอันนี้ และประสบการณ์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า



อเมริกาในการเจรจานั้นจะพยายามยืดเหยียดความต้องการของตนเองมากกว่าการสร้างความเข้าใจ  
ซึ่งกรณีตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์และกรณีล่าสุด دفتر مقام  
[www.irica.ir](http://www.irica.ir)

ผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทัพ

ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญขององค์กรและกองทัพติดอาวุธทั้งหลาย  
และกล่าวเสริมว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คือ  
การสร้างสัมพันธ์ของหน่วยงานป้องกันกับมหาวิทยาลัยและบริษัทแห่งฐานองค์ความรู้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ให้คำแนะนำกับรัฐบาลให้ทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม และกล่าวเสริมว่า การร่วมมือ  
และมีส่วนร่วมของทั้งสองจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเห็นในกระทรวงกลาโหม  
ขณะนี้

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมานั้น

เป็นผลของการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ภายในประเทศในช่วงสิบสองปีที่ผ่านมา และกล่าวเสริมว่า  
ขบวนการแห่งซอฟต์แวร์และการเคลื่อนไหวทางวิทยาศาสตร์ในวันนี้ได้กลายมาเป็น "วาทกรรมสาธารณะ" แล้ว  
ซึ่งบรรดาเยาวชนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของเราได้ก้าวสู่เส้นแบ่งของวิทยาศาสตร์แล้ว ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป  
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าในทุกภาคส่วนนั้น เป็นปัจจัยสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆในภาคส่วนอื่นๆอีกด้วย